



# โครงการกิจกรรมการสร้างและบ่มเพาะ ผู้ประกอบการรายใหม่

## ความนำ

จาก ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้นำประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ กระบวนการอุตสาหกรรมจึงตอบรับนโยบายดังกล่าว ด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

ซึ่งการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้มีการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถเป็นหัวจักรขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องมุ่งแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตามแนวทาง อุตสาหกรรม 4.0 เช่น ผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม (Tech Startup) ผู้ประกอบการในงานสร้างสรรค์และออกแบบ (Creative Startup / Cultural Startup) ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่งจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องให้การส่งเสริมในหลายๆ ประเด็นทั้งในเรื่องการสร้างเสริมโอกาสผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และการทำให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มนี้เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ที่เอื้อกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อนำประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน (Efficiency driven Economy) สู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-driven Economy) ได้

## วัตถุประสงค์

- สร้างผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- เพื่อกระตุ้นและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้มีโอกาสในการขยายการลงทุนและผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
- เพื่อกระตุ้นให้เกิด ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจของประเทศ

## หน่วยงานรับผิดชอบ

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่  
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2202 4499

